

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข อำเภอปาง จังหวัดพะเยา



ความเป็นมาและพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณดอยผาช้าง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนควร อำเภอปาง จังหวัดพะเยา ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน ดำเนินการ จัดหาน้ำให้สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงดอยผาช้าง ซึ่งจัดตั้งที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนควร อำเภอปาง จังหวัดพะเยา ให้แก่พื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแล้วประมาณ ๕๐๐ ไร่ โดยให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียง ๒ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ และบ้านขุนกำลัง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนควร อำเภอปาง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อเรียนรู้วิธีทำการเกษตรอย่าง ถูกหลักวิชาการ โดยใช้พื้นที่ดินอย่างจำกัดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได้ ตามที่ พลเอก ฉัตร บัญญัติ ร่องสมุหราชองครักษ์ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อมูลทั่วไปและ สภาพปัญหาและให้จัดน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรบ้านสันติสุข

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

สำหรับในปี ๒๕๕๐ ได้ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พร้อมกับงานจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนงานภายในสถานีฯ เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการฯ เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

❖ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ



ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้มีค่า จำนวน ๒,๐๐๐ กล้า และเพาะชำกล้าหวาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล้า พร้อมปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๐๐ ไร่ และปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน ๒๕๐ ไร่



ดำเนินการจัดสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน ๕๐ แห่ง และปรับปรุงถนนป่าไม้ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

❖ กิจกรรมจัดหาหน้า



ปรับปรุงฝายน้ำสาวลูกที่ ๑ และระบบส่งน้ำ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามสันฝาย พร้อมระบบคลองส่งน้ำ ระยะทาง ๖๙๐ เมตร และท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่นาของราษฎร จำนวน ๕ แห่ง



ปรับปรุงฝายน้ำสาวลูกที่ ๒ และระบบส่งน้ำ ดำเนินงานแล้วร้อยละ ๘๖ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามสันฝาย พร้อมระบบคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ระยะทาง ๓.๓ กิโลเมตร และท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่นาของราษฎร จำนวน ๑๔ แห่ง



ก่อสร้างฝายห้วยผาดั้ง เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝาย ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมระบบแนวท่อส่งน้ำ ระยะทาง ๓.๕๒ กิโลเมตร และถึงพักน้ำขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๑ และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑

ประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ จะทำให้สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านสันติสุข และบ้านขุนกำลัง ครอบคลุมพื้นที่ในฤดูฝน ประมาณ ๙๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๔๐๐ ไร่ และยังทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณโครงการฯ ยังได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี



